

ไปป์ พรหมอภิบาล (2556) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
 ทักษะของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย
 จังหวัดนครราชสีมา การค้นคว้าอิสระ รม. บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์
 กรุงเทพมหานคร.
 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ศรีศักดิ์ แสงงาม

บทคัดย่อ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามทักษะของ
 ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
 ศึกษาถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดตามทักษะของ
 ประชาชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อศึกษา
 เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตาม
 ทักษะของประชาชนโดยจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของประชาชนใน
 พื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยสอบถามประชาชนกลุ่ม
 ตัวอย่างในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 386 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยค่าทางสถิติพื้นฐาน
 คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ
 t-test และ F – test

ผลการศึกษาพบว่า 1. ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
 ส่วนจังหวัด ตามทักษะของประชาชน ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะ
 ที่พึงประสงค์สูงที่สุดคือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่ำที่สุดคือ ด้านสังคม อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าประชาชนต้องการ
 คนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มาเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นตัวแทนของ
 ตนเอง สอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ .(2539 : 139 – 149) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของ
 นักการเมืองที่ดีในปี พ .ศ. 2560 ควรมีคุณลักษณะ คือ นักการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม จะต้อง
 เป็นคนที่มีคุณธรรมประจำใจ จะต้องมีความยุติธรรม ไม่เป็น คนลำเอียง เป็นผู้มีจริยธรรม มีความ
 ซื่อสัตย์ จริงใจต่อประเทศชาติ และประชาชน เป็นผู้ที่รักษาคำพูด และเป็นผู้ที่มีสติในการพินิจ
 พิจารณาเรื่องราวต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ ต้องเป็น ผู้ที่มี
 อุดมการณ์ มีหลักการในการดำเนินชีวิตส่วนตัวในการบริหารประเทศคุณธรรมและจริยธรรมของ

นักการเมืองนับเป็นคุณสมบัติที่เด่น และเป็นคุณค่าต่อประเทศชาติมากที่สุด หากนักการเมืองขาดคุณธรรมและจริยธรรมแม้เก่งกาจ มีการศึกษาสูง ก็ไม่สามารถนำพาประเทศไปสู่ความไพบูลย์ได้

2. ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันมีทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานในการวิจัย

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้กับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความยุติธรรม ไม่เป็นคนลำเอียง เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ จริงใจต่อประเทศชาติ และประชาชน เป็นผู้ที่รักษาคำพูด ไม่ใช่อารมณ์ในการตัดสินใจ ต้องเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ มีหลักการในการดำเนินชีวิตส่วนตัว

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องส่งเสริม ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเองให้รอบรู้ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ มีความรับผิดชอบสามารถเป็นผู้นำท้องถิ่น เป็นที่พึ่งพิงของประชาชนได้ และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ทุกสถานการณ์

3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องให้ผลักดันให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความไว้วางใจจะทำให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อจะได้ นำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป

2. ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของนักการเมืองในระดับต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม